

**เอกสารแนบท้ายประกาศ**  
**คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ**  
**เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ**

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ภายในวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๓	๑. หน่วยเลือกตั้งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ๒. คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- หัวหน้าหน่วยเลือกตั้ง - กรรมการดำเนินการเลือกตั้ง	
๒	๑๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓	ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งอื่น ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง	ยื่นคำร้องผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต <a href="https://academic.rmutl.ac.th/acouncil/">https://academic.rmutl.ac.th/acouncil/</a>
๓	๑๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓	รับสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง	สมัครรับเลือกตั้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต <a href="https://academic.rmutl.ac.th/acouncil/">https://academic.rmutl.ac.th/acouncil/</a>
๔	๓ ก.ค. ๖๓	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งและประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง	ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต <a href="https://academic.rmutl.ac.th/acouncil/">https://academic.rmutl.ac.th/acouncil/</a>
๕	๒๒ ก.ค. ๖๓ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)	ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า (หากสถานการณ์การระบาด COVID - ๑๙ ยังไม่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งอาจพิจารณาเลื่อนกำหนดการการลงคะแนนเลือกตั้ง)	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้ง	ยังไม่มีกรนับคะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจะดำเนินการเก็บหีบบัตรเลือกตั้งไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย เพื่อนำไปนับคะแนนรวมในวันเลือกตั้งทั่วไป
๖	๖ ส.ค. ๖๓ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)	ลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้ง	ให้หน่วยเลือกตั้งรายงานผลการนับคะแนนส่งมายังประธานอำนวยการเลือกตั้งอย่างช้า ในวันที่ ๖ ส.ค. ๖๓ ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น.
๗	๗ ส.ค. ๖๓	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ รวมคะแนนผลการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งและรายงานผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดี	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง	
๘	๑๐ ส.ค. ๖๓	อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้ง		